

Số: 2057 /PTM-KHTH

Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng
10/2020

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong tháng 10 năm 2020, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TẬP HỢP VÀ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Tình hình tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp

Trong tháng 10/2020, VCCI tập hợp, phân loại và gửi 15 kiến nghị mới của các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tới các bộ, ngành, địa phương. Trong đó Bộ Tài chính có 04 kiến nghị; Ngân hàng nhà nước nhận được 02 kiến nghị; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được 02 kiến nghị; Bộ Giao thông vận tải nhận được 02 kiến nghị, còn lại là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Khoa học và Công nghệ và các địa phương: TP. Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung cơ bản của các kiến nghị trong tháng chủ yếu đề nghị hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật. Ngoài ra còn một số kiến nghị về xây dựng pháp luật và một số vụ việc cụ thể của doanh nghiệp như:

- Kiến nghị về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và yêu cầu sửa đổi các quy định tại Nghị định 24/2012. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 24/2012/NĐ-CP theo hướng:

+ Ngân hàng Nhà nước sẽ không sản xuất vàng miếng và cũng không nên sử dụng một loại vàng miếng SJC làm thương hiệu độc quyền, mà nên cấp phép cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và chịu trách nhiệm với thương hiệu của mình theo khối lượng, tiêu chuẩn về chất lượng và trọng lượng đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Bởi vì theo quy định hiện hành (Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam, Pháp lệnh quản lý ngoại hối...), Ngân hàng

Nhà nước là cơ quan quản lý nhà nước, chứ không phải là doanh nghiệp nên việc giao Ngân hàng Nhà nước sản xuất vàng miếng tại Nghị định quản lý hoạt động kinh doanh vàng là không còn phù hợp vì vàng miếng cũng là hàng hóa. Hơn nữa trên thế giới, không có ngân hàng trung ương nào đứng ra sản xuất vàng miếng.

+ Cho phép thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia. Sở dĩ các sàn vàng trước đây tiềm ẩn nhiều rủi ro và gây ra nhiều hệ lụy đối với các nhà đầu tư như vậy là do Việt Nam chưa có hành lang pháp lý đối với loại hình hoạt động mới này. Hơn nữa, các sàn vàng đó “mạnh ai người ấy làm”, chứ chưa giao dịch tập trung tại Sở giao dịch vàng như các quốc gia trên thế giới. Do đó, tình trạng thao túng, làm giá diễn ra phổ biến ngoài sự giám sát, quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Giao dịch vàng tập trung tại Sở giao dịch vàng là xu thế tất yếu và phổ biến trên thế giới. Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới, nên theo Hiệp hội đã đến lúc các cơ quan quản lý cần xem xét sớm vấn đề này.

+ Trong thời gian qua, khi giá vàng quốc tế tăng mạnh lên mức 2.074 USD/oz, giá vàng trong nước cũng đã lên cơn sốt, có thời điểm lên tới 63 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4 - 5 triệu đồng/lượng. Đặc biệt chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC cũng được các doanh nghiệp đẩy lên hơn 2 triệu đồng/lượng. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn ghi giấy nợ vàng cho khách hàng vì khan hiếm nguồn cung vàng.

+ Đề khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh vàng, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành vàng thực hiện tốt nhất chủ trương của Chính phủ, đầu tư để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ, giảm dần kinh doanh mua bán vàng miếng. Đề nghị xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, vấn đề này cũng được quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

+ Để thực hiện tốt quy định của Ngân hàng Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch mua, bán vàng vật chất giữa các doanh nghiệp kinh doanh vàng với người dân, đây là nhu cầu rất cần thiết, hợp lý và cũng là cơ hội để Ngân hàng Nhà nước giám sát, theo dõi được việc luân chuyển nguồn vốn bằng vàng trên thị trường. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc thanh toán qua tài khoản tại ngân hàng vì thực chất đây là việc thanh toán mua bán vàng vật chất của người dân chứ không phải là kinh doanh vàng trên tài khoản.

- Đề nghị cơ quan chủ trì Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia là Bộ GTVT phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát Thông tư 90/2019/TT-BTC và bổ sung lại điều khoản cho phép các Phương tiện vận tải thủy hoạt động trên tuyến Vận tải thủy được quy định tại Hiệp định Việt Nam-

Campuchia áp dụng các mức thu phí, lệ phí theo Thông tư số 248/2016/TT-BTC như đã thực hiện từ ngày 01/3/2020 trở về trước. Đồng thời thực hiện hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã thu chồng trước đây cho doanh nghiệp. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực tuyến Vận tải thủy thống nhất phương thức làm việc, đảm bảo việc làm thủ tục cấp phép rời vào cảng chỉ 1 lần, theo đó các khoản phí và lệ phí liên quan sẽ phải nộp 1 lần, theo đúng tinh thần Hiệp định.

- Kiến nghị sửa đổi quy định về mã số mã vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP; Đề nghị Bãi bỏ quy định về mã số mã vạch nước ngoài cho hàng XK tại nghị định 74/2018/NĐ-CP.

Chi tiết số liệu và nội dung các kiến nghị mới được nêu tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 gửi kèm báo cáo.

2. Tình hình giải quyết các kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương

2.1. Việc trả lời, giải quyết các kiến nghị:

Trong tháng 10/2020, VCCI nhận được 16 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35 (*Chi tiết trong Phụ lục 3 gửi kèm theo báo cáo*).

Nhìn chung việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương trong tháng này với tinh thần khẩn trương và quyết liệt. Đặc biệt là Bộ Tài chính đã nghiên cứu và trả lời các dứt điểm các kiến nghị còn tồn đọng từ các tháng trước. Các trả lời kiến nghị phần lớn liên quan đến hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật, đưa ra các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính là cơ quan trả lời kiến nghị nhiều nhất (12 kiến nghị), tiếp theo là các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Giao thông Vận tải.

2.2. Các kiến nghị chưa được giải quyết

Qua theo dõi của VCCI, từ 01/9/2020 đến hết 31/10/2020, còn 06 kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời đúng hạn. Nguyên nhân chậm trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp do phiếu chuyển của Văn phòng Chính phủ đến các Bộ, ngành, địa phương cho thời hạn ngắn nên các cơ quan cần phải có thời gian nghiên cứu trả lời, đặc biệt là ở địa phương cần phải qua các Sở, ngành để nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết.

Chi tiết các kiến nghị chưa được trả lời và trách nhiệm giải quyết của các bộ, ngành, địa phương trong tháng này được nêu tại Phụ lục 4 gửi kèm theo báo cáo.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 10/2020, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính; tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp .

- VCCI đã tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Nghị định quy định về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường; Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá; Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; Rà soát, đánh giá pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón... *(Nội dung chi tiết các ý kiến đóng góp được cập nhật tại: <http://vibonline.com.vn/tim-kiem-y-kien-vcci>).*

- VCCI và Hội Khuyến học Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển kinh tế doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế giai đoạn 2020-2025. Hai bên thống nhất đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân; về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về sự cần thiết của việc học tập, tự học tập nâng cao trình độ của doanh nhân, người lao động trong các đơn vị thuộc VCCI. Hai bên nhất trí xây dựng đơn vị học tập trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Hội Khuyến học và VCCI; vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại doanh nghiệp để động viên cán bộ, nhân viên, doanh nhân, người lao động và con em họ cùng nhau học tập, xây dựng “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”... trong doanh nghiệp và toàn hệ thống thuộc VCCI.

